



ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ว ๕๓๕๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
๓๕๐ หมู่ ๓ ตำบลหนองไผ่  
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  
(Local Education Center information system:LEC) แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๗๕  
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและ  
เด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system:LEC)  
พบว่าข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและ  
เด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่  
มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ศรีสะเกษทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๓๕



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์



ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๙๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
บันทึกข้อมูลนักเรียนข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่นๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education  
Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ใช้เป็นฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็ก ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบ  
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) พบว่ามีฐานข้อมูล  
ของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก  
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กตามรายการที่แจ้งไว้ในระบบแล้ว  
ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๒. กรณีข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กรายอื่น ที่ไม่ปรากฏในรายการที่ระบบได้แจ้งไว้  
หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

๓. ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากพบว่านักเรียน  
และเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษานั้น ยังมีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศ  
ทางการศึกษาท้องถิ่น ให้นำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ

๔. การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษา  
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กให้ถูกต้อง  
ครบถ้วนเท่านั้น โดยไม่ต้องยืนยันข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ข้อมูล  
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๙๐๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. โทรสาร ๐ - ๕๕๖๑ - ๓๗๘๖

ผู้ประสานงาน นางสาวขวัญสุดา พรธนา ๐๘๒ ๑๕๕ ๖๙๖๗

พ. รศ. ๑๓  
๘/๑๑  
๒๕๖๓



สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	จังหวัดศรีสะเกษ
ที่..... 1185	วันที่ 25 ก.ย. 2563
<input type="checkbox"/> ส่งไป	<input type="checkbox"/> ๒๓.4 กลุ่มกรุงเทพ
<input checked="" type="checkbox"/> ๒๓.5 การบริหาร	

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๕๐๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บันทึกข้อมูลนักเรียน ข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่นๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็ก ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๓๐๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) พบว่ามีฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กตามรายการที่แจ้งไว้ในระบบแล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๒. กรณีข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กรายอื่น ที่ไม่ปรากฏในรายการที่ระบบได้แจ้งไว้หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

๓. ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากพบว่านักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษานั้น ยังมีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ให้นำข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ

๔. การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กให้ถูกต้อง ครบถ้วนเท่านั้น โดยไม่ต้องยืนยันข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๒๕๖๓ กันยายน ๒๕ ๒๕๖๓

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๐๒, ๓๐๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๑๘